

Thông tin quan trọng dành cho các bạn là người giám hộ trẻ em tại các trường mầm non và trường học.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cảnh sát đã tiến hành điều tra sơ bộ đối với một người từng làm việc tại các trường mầm non của huyện. Qua điều tra sơ bộ có bằng chứng cho thấy là người này đã thực hiện nhiều hành vi xâm phạm tình dục trẻ em. Có thể xác định rằng hành vi xâm phạm đã xảy ra tại các trường mầm non và có chín nguyên đơn đã được xác nhận. Vì thủ phạm đã chết nên cuộc điều tra sơ bộ đã kết thúc và sẽ không có cáo buộc nào được đưa ra. Để xử lý tình huống một cách tốt nhất nên huyện đã chuyển sang đơn vị nhóm và chỉ định một nhóm hỗ trợ đặc biệt.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi hiện nay là cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ cho trẻ em, người giám hộ và nhân viên. Chúng tôi hiểu rằng hiện tại nhiều người dân của chúng tôi có nhiều câu hỏi, mối quan tâm và suy nghĩ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau - chúng tôi có một địa điểm nơi bạn có thể đến để được trợ giúp và hỗ trợ, chúng tôi có số điện thoại riêng mà bạn có thể gọi, chúng tôi cập nhật trang web của chúng tôi mỗi ngày một lần với thông tin mới nhất và chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo mỗi ngày trong tuần này.

Đồng thời chúng tôi đã bắt đầu tiến hành công việc điều tra bên ngoài về nguyên nhân dẫn đến sự việc này và những gì chúng tôi có thể làm để ngăn chặn điều đó xảy ra lần nữa.

Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ bạn tốt nhất có thể trong hoàn cảnh khó khăn này. Một nhóm hỗ trợ có mặt dành cho những ai muốn tâm sự. Bạn muốn được hỗ trợ hôm nay, sau này, ngày mai hoặc về sau này thì chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Dưới đây là chi tiết liên hệ đến các nơi hỗ trợ.

Với tư cách là người giám hộ quan trọng là bạn cũng phải biết cách hỗ trợ các con mình tốt nhất như thế nào và nói chuyện với các con về những gì đã xảy ra. Tóm lại là hãy giữ bình tĩnh, không tra hỏi hay gây áp lực cho các con và để chúng nói theo tốc độ của riêng mình. Trong tài liệu này có thêm nhiều thông tin về cách nói chuyện với con bạn.

Hỗ trợ cho trẻ em:

Các dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ có thể đã bị xâm hại tình dục bao gồm những thay đổi trong hành vi tình dục, sợ hãi hoặc lo lắng, gặp ác mộng và đôi khi là suy thoái phát triển. Các dấu hiệu thể chất, như vết bầm tím, đôi khi có thể xuất hiện gần thời điểm bị xâm hại.

Quan trọng là người giám hộ phải biết lắng nghe và cởi mở khi nói về cuộc sống hàng ngày của trẻ mà không đề cập đến những câu hỏi thúc ép hoặc giống như thẩm tra. Nếu có sự nghi ngờ, có thể

cần đến sự trợ giúp chuyên nghiệp, ví dụ như sự hỗ trợ gia đình có thể cũng cần đến.

Nếu đứa trẻ bắt đầu kể về việc bị xâm hại, thì người giám hộ nên chăm chú lắng nghe mà không chất vấn hay gây căng thẳng cho đứa trẻ. Quan trọng nữa là người giám hộ không thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ như tức giận hay buồn bã để không khiến trẻ lo lắng.

Hậu quả của việc xâm hại khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ đối với kẻ gây ra, thời gian bị xâm hại và cách phản ứng của mọi người xung quanh. Sự nhận hiểu tình huống của đứa trẻ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi phản ứng của người chăm sóc và sự ổn định trong gia đình là điều quan trọng cho việc chữa lành.

Người chăm sóc có thể giúp đỡ bằng cách cởi mở nói về việc xâm hại khi trẻ sẵn sàng. Các thói quen và cuộc sống ngày thường có sự bình yên cũng rất quan trọng cho quá trình phục hồi của trẻ. Nếu đứa trẻ có dấu hiệu lo lắng, thay đổi về phát triển hoặc hành vi tình dục thì người giám hộ nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.